

ความเสี่ยงของโลก 2021 จาก WEF

โดย Min Sen Concept 2 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานของ **World Economic Forum** ที่จัดขึ้นนี้ชี้แจงผลที่เกิดขึ้นของโลกในช่วง COVID รวมถึงการนำมาสู่ความเสี่ยงในปี 2021 ซึ่งมีหลายหัวข้อ ซึ่งมีการสำรวจการตระหนักรู้ในผู้บริหารเกี่ยวกับความเสี่ยงว่ามีอะไรบ้าง อาทิ

ความเสี่ยงระยะสั้น คงไม่พ้นด้านการติดเชื้อ การตกงาน ความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ ความปลอดภัยในกิจกรรม online ความไม่เท่าเทียมทางด้านดิจิทัลในด้านการเข้าถึง ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำยาวนาน ความเสี่ยงจากผู้ก่อการร้าย ความสิ้นหวังของคนรุ่นใหม่ ความร่วมมือของสังคมล่มสลาย สิ่งแวดล้อมของมนุษย์ถูกทำลาย

ความเสี่ยงระยะกลาง 3-5 ปี ปัญหาของเศรษฐกิจฟองสบู่ที่อาจจะแตกตัว การเปลี่ยนแปลงของระบบ IT ภาวะของราคาที่เปลี่ยนแปลง การล่มสลายของสินค้า commodity วิกฤติจากหนี้สิน การร่วมมือกันระหว่างรัฐล่มสลายและความขัดแย้งระหว่างรัฐ การปลอดภัยในระบบ online ความเท่าเทียมในการเข้าถึงธรรมาภิบาลในด้านเทคโนโลยี ความขัดแย้งของโลกในลักษณะชั่วคราวและการหวังทรัพยากร

ความเสี่ยงระยะยาว 5-10 ปี มี สงครามจริงที่ก่อให้เกิดความเสียหาย การล่มสลายของรัฐ การสูญเสียของความหลากหลายทางชีวภาพ ผลเสียทางด้านเทคโนโลยีที่จะตามมา ภาวะวิกฤติ

สิ่งแวดล้อม การล่มสลายของระบบประกันสังคม ความร่วมมือระหว่างกันล่มสลาย อุตสาหกรรมเสียหาย การเสียหายจากสภาพภูมิอากาศ การต่อต้านการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สิ่งที่พบเห็นจากความกังวลของผู้บริหารในระยะยาว ดูเหมือนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการล่มสลายหลาย ๆ สิ่ง ซึ่งมีผลมาจากเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และผลจากการพยายามต้านจากกลุ่มอนุรักษ์ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา แต่จากการระบาดของ COVID ทำให้เร่งกลไกการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และก็เร่งการเป็นอัตโนมัติหรือชาตินิยมมากขึ้น และเร่งสร้างมลพิษให้แก่สิ่งแวดล้อม อันจะมีผลตามมาเกี่ยวกับการแย่งชิงทรัพยากรและความมีบทบาทการนำของโลกโดยผู้นำชาติยักษ์ใหญ่ ทั้งสองซีกของโลก คือ โลกตะวันตก และโลกตะวันออก

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายหัวข้อที่กล่าวไว้ในรายงานฉบับนี้ อาทิ Barriers to Digital Inclusivity ความเหลื่อมล้ำในทางดิจิทัล ระบบอัตโนมัติต่าง ๆ การใช้ algorithm ในการช่วยวินิจฉัยทางการแพทย์ การเลือกการลงทุน การปรับการศึกษาให้เห็นผลยิ่งขึ้น และการแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ และการใช้ในภาคธุรกิจ และการตักงานอย่างมากมากกว่า 400 ล้านตำแหน่งจากผลของเทคโนโลยีจากปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 และปัญหานี้อาจจะลามไปถึงการแตกแยกทางสังคม นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านการใช้สิ่งเหล่านี้ในทางที่ผิด ด้วยข้อมูลที่ผิดเพี้ยน และการเข้าถึงข้อมูล อาจจะก่อผลในด้านลบได้ง่าย

ในไทย การเรียน online ในโรงเรียนที่ดำเนินการได้ดี ด้วยการแจก iPad มีการออกแบบหลักสูตรให้เป็นกลุ่มเล็ก 15 คน ทำให้ผู้เรียนมีความสุข และผู้ปกครองพึงพอใจ แต่ในอีกด้านที่ไม่มีความสามารถในการเข้าถึง ทั้งผู้ปกครองและผู้เรียนมีปัญหาอย่างมาก

Pandemics: Youth in an Age of Lost Opportunity ยุคแห่งการสูญเสียโอกาสของคนรุ่นใหม่ เขาพบวิกฤต 2 ครั้งในรอบ 10 ปี ทั้งจากปี 2008 และ COVID และคนรุ่นใหม่รู้สึกถึงเสียงของเขาไม่ถึงผู้บริหาร ทำให้เขารู้สึกสิ้นหวัง เขาเผชิญกับวิกฤติหลายอย่าง ตั้งแต่ความรุนแรงในบ้าน โรงเรียน การใช้อำนาจของครูในหลายพื้นที่ วิกฤตความเหลื่อมล้ำ วิกฤติสภาวะแวดล้อม ความเหลื่อมล้ำในด้านความยุติธรรม ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ในหลายพื้นที่ในโลก โดยเริ่มจากเยาวชนสูญเสียโอกาสการสร้างทักษะที่จำเป็นในระดับมัธยม และสูงกว่าเป็นไปได้ยาก และหากมีรายได้ต่ำจะมีปัญหาการเรียนสูง และสตรีจะถูกออกจากระบบการศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะผลจาก lock down ที่หลายโรงเรียนไม่มีศักยภาพในการเข้าถึงโอกาสถึง 30 % ทำให้สูญเสียโอกาสในการเรียนต่อไป และพื้นที่ปลอดภัยของเยาวชนหายไป เป็นผลจากความเปราะบางของระบบการศึกษา

ความยุ่งยากของการจ้างงาน เยาวชนหางานได้ยาก ได้งานระยะสั้น ค่าแรงต่ำ ตลาดแรงงานเปลี่ยนไป เศรษฐกิจแย่ง คนกลุ่มแรกที่จะเสี่ยงงาน คือ คนรุ่นใหม่ และยังถูกทำทลายด้วยหุ่นยนต์ เยาวชนว่างงานเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก และมีผล

ทำให้สูญเสียรายได้ถาวรถึง 2 % ในอนาคต เยาวชนมีความเครียดมากขึ้น

Middle Power Morass: Navigating Global Divides รัฐบาลขนาดกลางที่มีความหมายในการช่วยประสานความสัมพันธ์อันดีและสร้างสมดุลของอำนาจในโลก แต่ตนเองมีปัญหากับความยืดหยุ่นของตนในการอยู่รอดหลังจากวิกฤติ COVID เพราะจีนและสหรัฐยังสร้างการแข่งขันในบทบาททางการนำ และการกลับมาของประธานาธิบดีสหรัฐในเวทีโลก และหาพันธมิตรร่วมในการดำเนินจีน ซึ่งจีนมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งในอาเซียน เช่น RCEP

Imperfect Markets: A Disorderly Industrial Shakeout ธุรกิจหลายประเทศกำลังเผชิญหน้ากับการผันผวนทางเศรษฐกิจ การไม่ตัดสินใจ หรือการนำในทางที่ผิดของผู้นำองค์กรจะนำไปสู่ความเสียหายในระบบเศรษฐกิจ ทิศทางเศรษฐกิจถดถอย หรือหยุดนิ่ง หรือการขาดศักยภาพในการพัฒนาตลาดต่อไป โดยเฉพาะการเหลื่อมล้ำอย่างมากระหว่างองค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ความท้าทายในการทำธุรกิจต่อไปจะต้องอาศัย นโยบายของรัฐ เทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงสัปดาห์ในระหว่าง COVID และต่อไป และความโปร่งใสที่ตรวจสอบได้ จากการปกป้องเศรษฐกิจของตนเอง และสงครามการค้าที่จะดำรงอยู่ต่อไป สตรีและคนกลุ่มน้อยจะมีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจได้น้อยลง การทำธุรกิจในอนาคตจะยุ่งยากในด้านการเงินค่อนข้างมาก ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดเศรษฐกิจฟองสบู่ และวิกฤติหนี้สินในระยะ 3-5 ปี

Hindsight: Reflections on Responses to COVID-19 ปัญหา

ของ COVID นี้ทำให้โลกมีการย้อนกลับไปในอดีต ในด้านของความไม่เท่าเทียม หรือความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้น และความร่วมมือกันทางสังคมอ่อนแอลง รวมไปถึงความร่วมมือในองค์กรระดับโลกด้วย โดยเฉพาะสภาวะสิ่งแวดล้อม และสภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่ความร่วมมือและดำเนินการไม่คืบหน้าแม้แต่การแบ่งปันข้อมูลพื้นฐานระหว่างกัน และการสื่อสารภายในประเทศกับประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ เพราะสังคมมีแนวโน้มที่จะสับสนมากยิ่งขึ้นเมื่อรัฐไม่สามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ประชาชนได้ การพยายามเพิ่มศักยภาพทางสาธารณสุขในระหว่าง COVID ในหลายประเทศ แต่คนจนและคนสูงอายุกลับเข้าถึงบริการได้น้อยและเสียชีวิตไปมาก นอกจากนี้ยังมีเรื่องความเครียดที่ต้องดูแลเพิ่มขึ้น หลายประเทศติดอยู่กับการตรวจหาโรคและควบคุมและก่อบัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การเปิดทางด้านเศรษฐกิจก็ช่วยให้ฟื้นขึ้นมาแทนการ lockdowns

การแก้ไขที่ดีของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ COVID ที่ศึกษาผลการรับมือที่ดี ประกอบด้วย การตัดสินใจที่ดีของรัฐบาล การสื่อสารสู่สาธารณะ ความสามารถในการรองรับของระบบสาธารณสุข การจัดการเรื่องการ lock down การช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ที่เผชิญวิกฤติ

Postscript: Foresight on Frontier Risks COVID ช่วยเร่งและสร้างภาพความเสียหายของโลกผ่านการระบาดของโรค แต่การมองข้ามต่อไปถึงปัญหา โลกร้อน วิกฤติหนี้ การถูกโจมตีทางคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ซึ่งจะสร้างความเสี่ยงต่าง ๆ ให้กับโลกของเรา ซึ่งทั้งหมดนี้ WEF ทำเพื่อเตรียมพวกเราให้คิด และเผชิญปัญหาล่วงหน้า พร้อมรับสิ่งต่าง ๆ อย่างยืดหยุ่นและ

แก้ปัญหาอย่างวิเคราะห์ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้แก่ การเกิด สงคราม การเกิดอนาธิปไตยใหม่ ที่คนรุ่นใหม่ไม่พอใจทุจริต และ ปัญญาประดิษฐ์ที่กระจายข้อมูลลวง และสังคมเกิดความ วุ่นวาย การล่มสลายของประชาธิปไตย การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงของยีนส์ การควบคุมมนุษย์ ด้วยเคมีและกลไกทางประสาทวิทยา ภาวะโลกร้อนและไวรัส โบราณ จะกลับมาใหม่

แต่การดำเนินการระยะยาว ควรจะต้องมีการยืดหยุ่นในตนเองมาก ขึ้น และวางแผนในอนาคตอย่างไร โดยมี 4 ทางเลือก

1. สร้าง analytical framework การดูกรอบความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ประเมินไว้ก่อน และทำสถานการณ์ที่เลวสุดไว้ก่อน
2. ลงทุนใน คนที่รับมือกับความเสี่ยงได้ดี คนที่มีองค์ความรู้ในการแก้วิกฤติได้ดี
3. พัฒนาการสื่อสารกับความเสี่ยง และการจัดการกับข้อมูลที่ไม่เป็นจริงอันก่อให้เกิดความกังวล
4. ลองตั้งความร่วมมือระหว่างรัฐ และเอกชน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้จาก www.minsenconcept.com